



# Thông tin Cập nhật năm 2022 Các Khoản Đầu tư của Trái phiếu và Thuế Bất động sản

Thực hiện Lời hứa, Giữ Lời hứa

## CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NĂM 2022

Trái phiếu, được các cử tri chấp thuận vào Tháng Mười Một, 2020, tài trợ cho việc sửa chữa, cải tiến vật chất và xây dựng các trường học mới. Các quỹ tài trợ mới này có nghĩa là một năm đặc biệt bận rộn đối với các nhóm DPS khi chúng tôi tiến hành công việc triển khai nhiều dự án được tài trợ bởi những người đóng thuế hào phóng của Denver. Công việc sẽ tiếp tục trong vài năm tới - dưới đây là thông tin tổng quan về các khoản đầu tư đã có tác động tích cực đến các trường học và học sinh:



**333 triệu đô-la trong số 971 triệu đô-la**

trái phiếu được đầu tư



**26.8 triệu đô-la**

trái phiếu năm 2016 còn lại được đầu tư

### BẢO TRÌ

Độ tuổi trung bình của các tòa nhà thuộc sở hữu của DPS là 53 tuổi. Với 182 tòa nhà thuộc sở hữu của DPS, 8 tòa nhà cho thuê và 16 triệu feet vuông cần bảo trì, việc đáp ứng các nhu cầu về cơ khí, điện và hệ thống ống nước là cực kỳ quan trọng đối với sự an toàn và sức khỏe của học sinh và nhân viên. 208 triệu đô-la quỹ trái phiếu được dành để thực hiện các cập nhật quan trọng này, với 128 triệu đô-la khác được phân bổ để lắp đặt hệ thống làm mát trong các trường học nóng hơn.



**7 trường học**

có hệ thống làm mát mới



**6 tòa nhà**

được thay thế ống mạ kẽm



**27 trường học**

nâng cấp hoặc sửa chữa cơ khí, điện hoặc hệ thống ống nước

### SỨC CHỮA MỚI

Việc bổ sung thêm trường học và không gian tại các khu vực đang phát triển của thành phố cho phép DPS bắt kịp nhu cầu ghi danh. 71 triệu đô-la được dành để xây dựng các trường học mới trong khu phố Gateway cũng như mở rộng các cơ sở ECE trên toàn thành phố. 130 triệu đô-la bổ sung sẽ hỗ trợ việc xây dựng lại khuôn viên mới của Trường Trung học Phổ thông Montbello.



**Mua 11.5 mẫu**

đất cho trường tiểu học trong tương lai ở phía đông bắc Denver



**Mua 4 tòa nhà**

tại khuôn viên cũ của Johnson & Wales để mở rộng Trường Nghệ thuật Denver



Quá trình thiết kế lại Cơ sở Montbello đã thu hút hơn 450 học sinh và hơn 333 thành viên cộng đồng tham gia lập kế hoạch các cuộc trò chuyện, khảo sát cộng đồng và vòng đối thoại

## MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG

Một số tòa nhà DPS đã 100 tuổi; một số khác đã được xây dựng trong 10 năm vừa qua. Đầu tư vào trường học cũ hơn hoặc các tòa nhà phi truyền thống giúp giải quyết những thiếu sót về cơ sở vật chất có thể ảnh hưởng đến học thuật, hậu cần hoặc văn hóa. 135 trường học đang nhận được quỹ tài trợ với tổng trị giá 29.5 triệu đô-la để cải thiện các không gian học tập chính theo quyết định của các nhóm tại trường. 34.5 triệu đô-la khác được dành riêng cho những cải tiến cần thiết trong suốt DPS cho thể thao, không gian vui chơi ngoài trời, khoa học và sự sẵn sàng cho nghề nghiệp.



### 4 lần cải tạo chương trình

dựa trên trung tâm



### 48 dự án đầu tư

do trường học quyết định



### 5 sân thể thao

được thay thế



### 3 phòng thí nghiệm STEM

của trường trung học cơ sở



Khởi công xây dựng nhà kính Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng rộng 5 mẫu Anh để trồng trọt sản phẩm

\*Tổng số tiền thu được từ trái phiếu năm 2020 bao gồm số đô-la bổ sung được tạo ra do điều kiện thị trường (phí bảo hiểm)\*



## CÔNG NGHỆ & AN TOÀN

Việc học tập trong thế kỷ 21 yêu cầu học sinh tiếp cận với công nghệ mạnh mẽ. Quý trái phiếu được phân bổ để đáp ứng các nhu cầu của tất cả học sinh DPS đảm bảo rằng các em sẽ có các kỹ năng công nghệ cần thiết cho tương lai. Quý tài trợ cũng đang được sử dụng để cập nhật các trường học với hệ thống an ninh video và âm thanh chất lượng cao để giữ cho các tòa nhà an toàn nhất có thể.



### 7,480 yêu cầu công nghệ hỗ trợ

được đáp ứng cho học sinh khuyết tật



### Mở rộng MyTech

- Tiếp tục hỗ trợ các mẫu Chromebook 1:1 tại tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
- Thành lập chương trình thực tập Sửa chữa Phần cứng để chứng nhận học sinh sửa chữa Chromebook, tổ chức cho học sinh từ năm 2021 và sẽ mở rộng sang các cơ hội học nghề vào năm tới



### Hệ thống Quản lý Khách Đến thăm Raptor

được cài đặt tại tất cả các trường học



### Các Dự án Làm mới Camera An ninh và Mở rộng Camera

đang được tiến hành tại tất cả các trường học



### Mở rộng Hệ thống Kiểm soát Truy cập

Tất cả các trường học đều được đánh giá, những khoảng trống được xác định và giải quyết



### Làm mới Máy tính của Trung tâm Dữ liệu

Đã thêm máy chủ và bộ lưu trữ bổ sung để hỗ trợ các hệ thống phần mềm DPS



### An toàn Thông tin

Đã thêm các công cụ bổ sung để xác định và giảm thiểu các email độc hại mà học sinh và nhân viên nhận được.



## ĐA DẠNG DOANH NGHIỆP

Trong hơn 20 năm, Văn phòng Đa dạng Doanh nghiệp đã giúp hướng dẫn các nỗ lực của DPS nhằm lôi kéo các doanh nghiệp đa dạng tham gia vào các dự án xây dựng của chúng ta. Chương trình này là chương trình duy nhất thuộc loại hình này dành cho một học khu ở Colorado và đã giúp thúc đẩy sự đa dạng trong xây dựng và hợp đồng liên quan cho các dự án cải thiện vốn được tài trợ bằng trái phiếu khác nhau.



### Hơn 30% chi tiêu trái phiếu

được dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ/dân tộc thiểu số làm chủ

Chúng tôi dự đoán khi kết thúc trái phiếu này, hơn 150 các doanh nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ địa phương và dân tộc thiểu số sẽ làm việc cho trái phiếu.

## CÁC ĐẦU TƯ THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN

Thuế bất động sản tài trợ cho các chương trình trong các tòa nhà hỗ trợ nhân viên và học sinh. Các chương trình sau đây đã được triển khai sau khi thông thuế bất động sản năm 2020:



### 17 triệu đô-la dành cho tăng lương tối thiểu

và các khoản bồi thường khác



### 3 triệu đô-la dành cho các dịch vụ Sức khỏe Tâm thần gia tăng



### 4 triệu đô-la dành cho các Dịch vụ Điều dưỡng gia tăng



### 2 triệu đô-la dành cho hỗ trợ các dịch vụ Giáo dục Đặc biệt



### 7 triệu đô-la hỗ trợ đọc viết sớm



### 2.9 triệu đô-la dành cho các cơ hội Học viện Mùa hè



### 7 triệu đô-la cho chia sẻ vốn điều lệ

(yêu cầu của pháp luật)



### 33 triệu đô-la trong tổng đầu tư hàng năm

## DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2023

Chúng tôi muốn cảm ơn toàn bộ cộng đồng Denver đã đầu tư vào các trường học của chúng tôi thông qua sự tham gia tích cực và quan tâm của họ đối với DPS cũng như thành công của DPS với tư cách là một tổ chức. Xin cảm ơn các cử tri Denver, và xin chân thành cảm ơn Ủy ban Giám sát Trái phiếu vì sự cống hiến của quý vị cho học sinh và các gia đình.



### 10 trường học

sẽ bắt đầu các dự án AC/làm mát vào năm 2023



### Động thổ khuôn viên Ceylon

ở vùng Đông Bắc Denver xa xôi



### Trường Nghệ thuật Denver

sẽ đột phá với cải tạo mới



### Cắt Băng khánh thành cơ sở nhà kính một mẫu Anh mới

của Nhà kính Glenbrook



### Lễ cắt Băng khánh thành phòng tập thể dục mới cỡ CHSAA

của Dr. Martin Luther King Jr., Early College



**Xin cảm ơn các bộ phận sau đây - và tất cả Đội ngũ DPS - vì đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng tiền đóng thuế của người dân được chi tiêu một cách hiệu quả và công bằng:**

- Công nghệ Hỗ trợ
- Đa dạng Doanh nghiệp
- Lựa chọn & Lập kế hoạch
- Quản lý Cơ sở
- Tài chính
- Quy hoạch, Thiết kế & Xây dựng
- An toàn
- Tìm Nguồn cung ứng Chiến lược
- Dịch vụ Công nghệ

